



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 7 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,081 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,807,908 ราย เสียชีวิต 91 ราย เสียชีวิตสะสม 25,788 ราย รักษาหายเพิ่ม 26,011 ราย รักษาหายสะสม 3,534,063 ราย ยังรักษาอยู่ 248,057 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 494,995,429 (+1,180,357) ราย เสียชีวิต 6,190,259 (+3,250) ราย รักษาหาย 430,524,423 (+1,081,984) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ มาเลเซีย เทศกาลรอมฎอนคึกคัก หลังคลายล็อกมาตรการคุมเข้มโควิด อิสราเอล ผลวิจัยล่าสุดพบว่าภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 4 ในผู้สูงอายุลดลงอย่างรวดเร็ว จีน พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันเดียว 20,472 ราย สูงสุดนับจากเริ่มพบการระบาด/ เชียงไฮ้ เตรียมตรวจโรคให้ประชาชนทั้งเมืองราว 26 ล้านคน อีกครั้ง/ เสนอวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบบ RNA วงแหวน เพื่อต้านสายพันธุ์โอมิครอนและเดลตา **เกาหลีใต้** เตรียมเพิ่มเที่ยวบินต่างประเทศ พ.ค.นี้ หลังโควิดเริ่มคลี่คลาย **สหรัฐอเมริกา** ประกาศแผนปฏิบัติการแห่งชาติ เพื่อรับมือและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบระยะยาวจากอาการโควิด/ FDA สั่งเลิกใช้ยา Sotrovimab รักษาโควิด 19 ซ้ำไม่มีประสิทธิภาพยับยั้ง BA.2 อินเดีย พบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ XE รายแรก

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ชวนร้านยาดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, มติชน, topnews. ch7, js100)

- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เชิญชวนร้านยาที่มีความพร้อม เป็นหน่วยบริการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้รวดเร็ว สำหรับผู้ที่ตรวจ ATK ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อย และเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่ สธ.กำหนด สามารถรับยาสำหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านยาจะรับค่าใช้จ่ายกรณีบริการทางเภสัชกรรมในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ปัจจุบันมีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมแล้วกว่า 700 แห่ง ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช.แล้ว 440 แห่ง ที่เหลืออยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อร้านยาได้ที่เว็บไซต์ สปสช. <https://www.nhso.go.th/downloads/197>

- ภก.ปรีชา พันธุ์ดีเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2 กล่าวว่า สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ สปสช. จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มารับยาและคำแนะนำต่างๆ โดยเภสัชกรที่ร้านยาได้ โดยต้องเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์ ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีโรคประจำตัว และมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรค เช่น มีภาวะอ้วน เป็นต้น ซึ่งร้านยาจะจัดเซตยาสำหรับรักษาตามอาการส่งให้ที่บ้าน จากนั้นจะติดตามอาการไปอีก 48 ชม. และหากอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อเข้าระบบเพื่อให้แพทย์ดูแลต่อ โดยผู้ใช้สิทธิบัตรทองสังเกตสติ๊กเกอร์ที่หน้าร้านยาจะมีข้อความว่า สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน และบรรทัดล่างจะเขียนว่า เครือข่ายเภสัชกรอาสาปรึกษาโควิดผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล ปัจจุบันร้านยาในโครงการนี้ให้บริการเฉพาะสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานอปท. แต่ยังไม่รวมถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

#### 2. ปรับกิจกรรมสงกรานต์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, โปสต์ทูเดย์, อินโฟเควสท์, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, INN, thebangkokinsight, TNN, mcot)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ มีคำสั่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้เป็นกิจกรรมภายในส่วนราชการเท่านั้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และข้อกำหนดของศบค. อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้แทน สส. สว. พรรคการเมืองรวมทั้ง หน.ส่วนราชการอื่นๆ ที่จะมารดน้ำขอพรนายกฯ รองนายกฯและครม. นายกฯรับทราบด้วยความขอบคุณ แต่ขอให้เปลี่ยนเป็นภารกิจที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้น ณ สถานที่ของตนเอง ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

#### 3. ห่วงเด็กเล็กเร่งฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเฝ้าระวังและสังเกตอาการ

เด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิดหากมีอาการป่วยผิดปกติ มีคนในบ้านเป็นผู้ป่วยโควิด 19 หรืออยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องรีบนำพาเด็กไปพบแพทย์โดยเร็ว แนะนำให้ผู้ปกครองให้เร่งพาบุตรหลานวัยเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีนจะช่วยป้องกันการป่วยหนักได้อย่างดี เพราะสธ. พบว่า ปัจจุบันมีเด็กที่เสียชีวิตเพราะไม่ได้ฉีดวัคซีนเช่นกัน รวมถึงฝากเตือนผู้ที่ติดเชื้อแล้ว ต้องหมั่นสังเกตร่างกายของตัวเองให้ดี แม้ว่าจะตรวจไม่พบเชื้อแล้ว อาจจะมีภาวะ Long COVID

- นพ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในเด็กเล็ก 5-11 ปี เข็มที่ 1 คิดเป็น 45.7% เข็ม 2 คิดเป็น 1.3 % ยังน้อย ช่วงปิดเทอมขอความร่วมมือผู้ปกครองพาเด็กเล็ก 5-11 ปีไปรับวัคซีนให้ได้มากขึ้น โดยคกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติให้เด็ก 5-11 ปี รับวัคซีนได้ 3 สูตร คือ 1.ไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์ 2.สูตรไขว้ ซิโนแวค/ซิโนฟาร์มเข็ม 1 และไฟเซอร์ฝาสีส้มเข็ม 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ และ 3.สูตรเชื้อตาย 2 เข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ และรับเข็มกระตุ้นเป็นไฟเซอร์ ห่างจากเข็ม 2 ไป 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขอให้สอบถามชนิดวัคซีนจากสถานพยาบาลใกล้บ้านและรีบไปฉีด จะลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

#### สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผย สถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้ผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจยังเพิ่มขึ้น ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 และมีเด็กเล็กมากขึ้น โดยเด็กอายุ 0-4 ปี ซึ่งยังไม่สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ พบเสียชีวิตแล้ว 27 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว จึงขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังและสังเกตอาการเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยผิดปกติ หรือคนในบ้านเป็นผู้ป่วยโควิด หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องรีบพาเด็กที่เริ่มมีอาการป่วยไปพบแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-6 เดือน มีความเสี่ยงที่ป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 5-12 ปี การเสียชีวิตค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะระลอกโอมิครอนนี้มีเพียง 3 ราย หรืออัตราตายน้อยกว่า 0.01% ดังนั้น กลุ่มวัยเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป การรับวัคซีนจะช่วยป้องกันการป่วยหนักได้อย่างดี

#### 4. โควิดสายพันธุ์ลูกผสม

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยกรมวิทย์ฯ ถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด พบว่า มี 1 สายที่ใกล้เคียงกับ XJ ที่เจอครั้งแรกในฟินแลนด์ ซึ่งเป็น BA.1+BA.2 ผู้ป่วยรายนี้รักษาหายแล้ว สำหรับการติดเชื้อโควิด 2 สายพันธุ์ในคนเดียวมีโอกาสเกิดการผสมพันธุ์เป็นตัวใหม่ หรือไฮบริด ซึ่งมีการเรียกโดยใช้ X นำหน้า มีประมาณ 17 ตัว ตั้งแต่ XA-XS ข้อมูลการแพร่เร็ว ความรุนแรง และการหลบภูมิ ยังต้องติดตามต่อไป สำหรับสายพันธุ์ XJ ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการแพร่เร็วหรือรุนแรง เพราะเบื้องต้นจะต้องตรวจหาตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรม นำมาพิจารณาว่า ตำแหน่งที่เปลี่ยนนั้นมีโอกาสหลบภูมิ ทำให้รุนแรง หรือแพร่เร็วมากขึ้นหรือไม่ ดังนั้น ประชาชนยังไม่ต้องกังวลเรื่องสายพันธุ์ลูกผสม

#### 5. วัคซีนเข็มกระตุ้น

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-5 องค์การวิชาชีพแพทย์ ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สมาคมโรคติดเชื้อฯ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ สมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ และสมาคมอุรเวชช์ฯ ออกประกาศสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โดยระบุว่า 1.วัคซีนโควิด 19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผลดีขึ้นโดยส่วนหนึ่งของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโควิด 19 สายพันธุ์ดั้งเดิม เมื่อมีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนจึงทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 ลดลงอย่างมากในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกินกว่า 3 เดือน 2.ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิก รวมทั้งงานวิจัยขนาดใหญ่และการศึกษาในโลกแห่งความจริงที่แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการได้รับวัคซีนที่มากขึ้น จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีต่อร่างกาย กลายเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้าข้างกับไวรัส และยังไม่มีความชัดเจนว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนเมื่อป่วยเป็นโควิด มีการอักเสบของอวัยวะต่างๆ มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน แต่กลับพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด ช่วยลดการอักเสบของอวัยวะต่างๆ รวมทั้งลดการเกิดอาการ LONG COVID และ3.แม้ในปัจจุบันมีความพยายามผลิตวัคซีนโควิด 19 รุ่นใหม่ ที่มีประสิทธิภาพดีต่อเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการผลิต ดังนั้นองค์การวิชาชีพทั้ง 5 องค์การ จึงขอสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์

#### 6. ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, nationtv.

-นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์เสนอนายกฯ ให้เลิกคุมโควิด เนื่องจากสถานการณ์หรือธรรมชาติของโรค (natural course of disease) ได้เปลี่ยนไปแล้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์การคุมโควิด ด้วยการตัดสินใจเลิกกักกัน หรือเลิกชะลอโรคทันที เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ติดเชื้อโอมิครอน หันมาใช้ยุทธศาสตร์รับมือแบบโรคประจำถิ่น รับผิดชอบต่อคนที่บุญที่สร้างไว้จากการฉีดวัคซีนจะแผ่วลง และก่อนที่สายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าแบบใหม่ ๆ จะมาแทนโอมิครอน

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ, nationtv.

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โภสตรระบุว่า ปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมาก คือ ผลกระทบหลังการติดเชื้อโรคโควิด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>19 คือ Long COVID ที่บั่นทอนสมรรถนะในการดำรงชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงทำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญในสถานการณ์ระบาดระยะยาว คือ นำเสนอสถานการณ์จริงให้คนในสังคมรู้เท่าทัน โปรงใส ตรวจสอบได้ ไม่ทำให้เกิดข้อกังขา, การจัดหาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์สากล, การจัดระบบบริการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพเพื่อรองรับปัญหาปัจจุบัน (COVID-19) และอนาคต (Long COVID) ที่สำคัญที่สุด คือ กระตุ้นการป้องกันตัวระหว่างดำเนินชีวิตประจำวัน ยังจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าการระบาดของโรคจะดีขึ้น โดยยากที่จะกำหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจน ยืนยันบนพื้นฐานความจริง</p> <p><b>7. เก็บคำรักษาโควิดเด็ก 9 เดือน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, nationtv.</p> <p>-เพจ สายไหมต้องรอด โพสต์กรณีเด็กทารกอายุ 9 เดือนมีไข้สูง 39 - 40 องศา พาไป รพ.ที่ 1 ย่านอนุสาวรีย์ชัยเป็น รพ.รัฐบาล ตรวจ ATK ไม่พบติดโควิด แต่ รพ.แจ้งว่า ห้องปกติเต็ม ต้องรักษารวมกับเด็กที่ติดโควิด จึงไป รพ.ที่ 2 ตรวจโควิดพบติดเชื้อ รพ.แนะนำให้พาไปรักษาที่ รพ.ตามสิทธิ หากรักษาที่นี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายราว 16,553 บาท ทีมสายไหมต้องรอด จึงประสานไปยัง ผอ.รพ.ที่ 2 เพื่อขอให้เรียกเก็บจาก สปสช. ทาง รพ.แจ้งว่าไม่สามารถเรียกเก็บจาก สปสช. ได้ เนื่องจากมีการยกเลิก UCEP COVID ไปแล้ว หากจะเรียกเก็บจาก สปสช. มีเกณฑ์รายละเอียดที่ยู้งายมาก และเคลสนี้อาจจะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถเบิกได้</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ,แนวหน้า, INN, TNN)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯ โพสต์รับสมัครอาสาสมัครเด็ก 5-11 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะไม่สูงมากไม่เพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อ ควรจะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA เพื่อกระตุ้นให้ภูมิสูงขึ้นและอยู่ยาวนานการกระตุ้นควรกระตุ้นห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 1 เดือน คก.วิจัยนี้ผ่านการรับรองจาก คกก.จริยธรรมทางการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>เวิร์กช็อปปัญญา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, มติชน</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุรโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. จะเดินทางเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 "เขตสุขภาพที่ 10 หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย.นี้ เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมสามารถเลือกศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชา รวมทั้งจัดโซนตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องมารักษาโรคด้วยกัญชา ภายในงานจะมีการนำอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสาน คือ ส้มตำกัญชา ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นไฮไลต์</p>	-
<p><b>6 แนวทางฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยร่วมหารือกับนายอนุทิน ปัดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรกรับกลุ่มเป้าหมายจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวง พม. จากการหารือได้สรุป 6 แนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 1.ความร่วมมือระดับพื้นที่ 2.การเสริมพลัง รัสเซีย ออสเตรเลีย ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการครอบครัว ชุมชน และแสวงหาความร่วมมือกับ สถานประกอบการ 3.ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 4.ยกระดับความเข้มข้นของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม 5.การหมุนเวียนผู้ใช้บริการ การเข้าโปรแกรมฟื้นฟูที่ รพ.จิตเวช และ 6.การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่างๆ และแหล่งทุนอื่นๆ</p>	-
<p><b>TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>-นพ.ชินวรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ กล่าวถึง เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 12 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ว่าเป็นกิจกรรมที่สนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงพระราชทานโอกาสให้กับเยาวชน ที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง และโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ</p>	-
<p><b>ภาวะผมร่วงเป็นหย่อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- พญ.ชินมนัส เลขวัต ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาวะผมร่วงเป็นหย่อม พบได้บ่อยใน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทุกช่วงอายุ ผู้ป่วยมีอาการผมร่วงเป็นหย่อมๆ ที่ศีรษะ โดยอาจจะมีขนร่วงที่บริเวณอื่นร่วมด้วย เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด เชื่อว่าเกิดจากการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านตนเอง ร่วมกับมีการเสียการควบคุมของระบบภูมิคุ้มกัน และอาจมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์เกี่ยวข้อง สามารถวินิจฉัยโรคได้จากอาการทางคลินิก ทั้งนี้ การรักษาควรอยู่ในความดูแลของแพทย์เนื่องจากอาจมีผลข้างเคียง</p>	